

Cảnh Sát Trưởng Người Mỹ Gốc Việt Nam

Thursday, December 26, 2024



Hội Đồng Đại Diện vinh dự được mời đến tham dự buổi Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của tân Cảnh Sát Trưởng Ban Tien trong chức vụ mới, Metro Police Chief

Đây là một sự hãnh diện cho Cộng Đồng Á Châu nói chung, và là cho Cộng Đồng Việt Nam nói riêng.

Trong buổi lễ, cảnh sát trưởng Ban Tien đã được ông Thị Trưởng John Whitmire và các vị cảnh sát Trưởng của Houston Police Department tuyên dương nồng nhiệt. Xin chúc mừng ông Ban Tien và gia đình trong nhiệm vụ mới. Được biết phu nhân của Cảnh Sát Trưởng Ban Tien cũng đã phục vụ trong HPD nhiều năm qua.



Cảnh sát trưởng METRO nói về vấn đề an toàn sau hai vụ đối đầu chết người trên Đường sắt METRO

Lịch sử đã được tạo ra tại Houston khi Cơ quan Giao thông Vận tải Đô thị Harris.

Quận (METRO) đã tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho Cảnh sát trưởng mới, Ban Tien vào thứ Sáu. Việc bổ nhiệm ông khiến Tien trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên lãnh đạo Sở Cảnh sát METRO.

Sự kiện được tổ chức vào thứ Sáu lúc 2 giờ chiều, do Chủ tịch Hội đồng METRO Elizabeth Gonzalez Brock và Thị trưởng John Whitmire chủ trì, để chào mừng sự xuất hiện của Cảnh sát trưởng Tien.



Trưởng phòng Tien gia nhập METRO từ Sở Cảnh sát Houston, nơi ông từng giữ chức Trợ lý Trưởng phòng điều hành, trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ này.

Với lý lịch vững chắc bao gồm việc từng là Đặc vụ đặc biệt của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ và 32 năm trong Quân đội Hoa Kỳ và Lực lượng Dự bị Quân đội, kinh nghiệm của Tien trải dài qua ba chuyến công tác chiến đấu ở Iraq và Afghanistan.



"Sự bổ nhiệm này khẳng định lại rằng METRO không phải là nơi dành cho tội phạm và Trưởng phòng Tien là nhà lãnh đạo đã được chứng minh mà chúng ta cần để bảo vệ hệ thống", Chủ

tịch Hội đồng METRO Elizabeth Gonzalez Brock cho biết. "Quyết định giao phó cho ông vai trò này thúc đẩy sứ mệnh của Thị trưởng John Whitmire là phối hợp tốt hơn giữa MPD và HPD. Liên minh sở này là một bước tiến lớn hướng tới một Houston an toàn hơn và một khu vực an toàn hơn".



Trưởng phòng Tien kế nhiệm Trưởng phòng Vera Bumpers, nữ cảnh sát trưởng đầu tiên của Sở Cảnh sát METRO, người đã phục vụ từ năm 2014 và là người phụ nữ đầu tiên được thăng chức qua từng cấp bậc trong sở.

"Thật vinh dự khi được làm việc cùng Trưởng phòng Bumpers", Santiago Osorio, Phó chủ tịch điều hành phụ trách An toàn, An ninh và Cơ sở vật chất của METRO cho biết. "Chúng tôi biết ơn 43 năm cống hiến tận tụy của bà cho Sở Cảnh sát METRO và chúc bà mọi điều tốt đẹp nhất trong chương tiếp theo của mình"./.

Nguồn: <https://baomai.blogspot.com/2024/12/canh-sat-truong-nguoi-my-goc-viet-nam.html>

www.vietnamvanhien.org

VIỆT NAM VĂN HIẾN
www.vietnamvanhien.info

TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12000 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC

